

📖 **ตู้ปันสุข** 📖 **พลังความคิดสร้างสรรค์เพื่อชุมชน** **รวมพลังเด็กเยาวชนจังหวัดกระบี่ สู้ภัยโควิด-19**

นำเสนอเมื่อ : 27 พ.ค. 2563

ในช่วงสถานการณ์ปัญหาโควิด-19 ส่งผลให้การดำเนินชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนไป โดยเฉพาะเด็ก จำเป็นต้องมีการปรับตัวและวิถีการดำเนินชีวิตในรูปแบบใหม่ ที่หลายคนกำลังคุ้นเคยกับ คำว่า New Normal ความปกติรูปแบบใหม่

กลุ่มละครมหายา สโมสรรูปปั้น หน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชน ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ได้ร่วมกับกลุ่มเด็กในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ รวมออกแบบกิจกรรม “ปิดเทอมสร้างสรรค์” และกิจกรรมเสริมสุขภาพ สำหรับเด็กและเยาวชน ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ภายใต้รูปแบบ “เด็กกระบี่ปันสุข ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ในชุมชน สู้ภัยโควิด-19” ด้วยพลังความคิดเล็กๆที่เกิดขึ้นในชุมชน ส่งผลให้วิถีชีวิตของเด็กในกระบี่ ได้ก้าวออกจากสภาวะที่ต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

นายปริวัตร กิจนิตย์ชีว์ ผู้จัดการโครงการพลังพลเมืองเด็กสร้างสุขกิจกรรมสร้างสรรค์ (หนูก-คิดส์) หรือ Young Citizen Active Play เป็นกิจกรรมภายใต้การสนับสนุนของ สำนักสร้างสรรค์โอกาส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านเด็กและเยาวชนในการจัดกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์และกิจกรรมช่วงวันหยุด พร้อมกระจายโอกาสการทำกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมสร้างสุขภาพ สุขกลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่

“จากสถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด-19 กลุ่มเด็กและเยาวชนในจังหวัดกระบี่ จึงมีไอเดียในการสร้างสรรค์ที่อยากทำประโยชน์ต่อสังคม นอกเหนือจากการอยู่บ้าน ลางมือบอยๆ ใส่หน้ากากอนามัย ที่ต้องดูแลตนเองแล้ว ยังได้มีไอเดียที่สร้างสรรค์จากฝีมือกลุ่มเยาวชน ผ่านการผลิตคลิปสั้นการรณรงค์อยู่บ้าน การล้างมือ รวมไปถึงกิจกรรมที่สร้างสรรค์ในชุมชน เพื่อสู้ภัยโควิด-19 เช่น การเปิดร้านฝากของออนไลน์ผ่านหน้าแพนเพจของสโมสรรูปปั้น รวมไปถึงการระดมสิ่งของอาหาร ผ่านการสร้างตู้ปันสุข ในชุมชน โดยการรวมกลุ่มเพื่อนๆ จิตอาสาสร้างสรรค์ที่ไม่ใช่แล้วมาสร้างสรรค์และแบ่งปันการจัดกิจกรรมในครั้งนี้”

เด็กและเยาวชนกลุ่มลูกชาวเกาะ พื้นที่บ้านเกาะกลาง ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ได้ชักชวนเพื่อนๆ มาเป็นอาสาสมัครในการระดมสิ่งของกิน ของใช้ และอุปกรณ์ที่จำเป็น ในการแจกจ่ายผ่าน “ตู้ปันสุข” ที่สร้างสรรค์ผ่านจินตนาการนำตุ๊กตาสมาสร้างสรรค์ร่วมกัน พร้อมการสอนวิธีการดูแลตนเองในช่วงสถานการณ์ปัญหาโควิด-19 ซึ่งผลการดำเนินกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในพื้นที่ พร้อมด้วยชาวบ้านที่มีจิตอาสามาร่วมแบ่งปันความสุขท่ามกลางวิกฤติในครั้งนี้

ขณะที่ กลุ่มต้นกล้าพันธุ์แกร่ง ของโรงเรียนสาธิตปฐมภูมิมูลนิธิ พื้นที่บ้านบ่อน้ำร้อน ตำบล ห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ได้จัดกิจกรรมในการ “ทำหน้ากากเฟซชีว Face Shield” พร้อมการผลิตสื่อคลิปสั้น เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ และนำไปแจกให้กับ พี่ๆเจ้าหน้าที่ อสม.ในชุมชน และชาวบ้าน ที่มีความจำเป็นและต้องการใช้เพื่อป้องกันตนเอง พร้อมลงพื้นที่นำไปแจกให้กับเพื่อนๆเด็กในชุมชน พร้อมบอกวิธีการดูแลตนเอง การเล่นในบ่อน้ำร้อน การล้างมือ เป็นต้น

เด็กกระบี่ปันสุข ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ในชุมชน สู้ภัยโควิด-19

จึงเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจของเด็กและเยาวชน

ที่ต้องการใช้พลังของพวกเขาสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นต่อชุมชนของตนเอง แม้ปัญหาวิกฤติโควิด-19

จะเป็นปัญหาที่สังคมไทยต้องเผชิญหน้า แต่ก็ไม่สามารถหยุดยั้งพลังเล็กๆ จากกลุ่มคนเล็กๆ ที่ต้องการสร้างสรรค์ และสร้างประโยชน์ต่อสังคม ด้วยความตั้งใจและความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจกรรมในชุมชน ให้พร้อมสู้ภัยโควิด-19 จากเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ นั่นเอง.